
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แล้ว 

 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 

สามัญ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๓ 
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓   เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ช้ัน ๕  
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย์อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารย์ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  เลขาธิการ 
 ๕. อาจารย์กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๖. อาจารย์จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 ๗. รองศาสตราจารย์จ าลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๐. อาจารย์ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 ๑๓. อาจารย์ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๑๔. อาจารย์นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 ๑๗. อาจารย์ภัทรพงศ์  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๑๘. อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์มยุนา  ศรีสุภนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๓. รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒๔. รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๕. อาจารย์ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๖. อาจารย์สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบ าบัด 
 ๒๙. อาจารย์สุขสิริ  ด่านธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๓๑. อาจารย์สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 ๓๒. อาจารย์เสรี  วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 



 

 

๒ 

 ๓๓. อาจารย์โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๓๔. รองศาสตราจารย์อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 ๓๕. อาจารยเ์อกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าธร  ตันติวิทยาทันต์ ส านักงานอธิการบดี 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. อาจารย์พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร ์
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ์  นาทะพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๑๑. อาจารย์หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๑๒. อาจารยอ์นุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๓. อาจารย์อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหน้างานสภาคณาจารย์ 
 ๒. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 ๓. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน  ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  ได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ แสดงความยินด ี
  ประธานแจ้ งว่า อาจารย์กิติกร จามรดุสิต สมาชิกสภาคณาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี ๒๕๕๓ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) โดยได้รับรางวัลประเภท ดี  ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
  ที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี 
 

๑.๒ จ านวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุม สภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 

จ านวน ๓๕ คน ติดราชการ ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 

 

๓ 

 
 

๑.๓ สาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที ่๔๓๕ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 ประธานแจ้งว่า สรุปสาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๔๓๕ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท .) ก าหนด

ประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ วันท่ี ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานเป็นผู้เข้า

ประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑) มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดใหม ่
 ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ 
 ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ของ ปอมท. จะ

ท าหนังสือแจ้งประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาข้าราชการ/สภาพนักงาน เพื่อ ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัย /สถาบัน เสนอ

ชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. และอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  ของ ปอมท. ประจ าปี ๒๕๕๒ 

 ๔) ก าหนดประชุม ปอมท . สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓ วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๕ การประชุมระดมความคิดในการจัดท าเกณฑ์ภาระงานข้ันต่ าของบุคลากรสายวิชาการ 
 ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยก าหนดจัดการประชุมระดมความคิดในการจัดท าเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ า

ของบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส่วน

ของสภาคณาจารย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ประธาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์  อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ  

อาจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร  และอาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
 อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ชี้แจง ผลการประชุมระดมความคิดฯ ดังนี้  ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ 

วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ได้ร่าง แนวทางเรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ น าเสนอ

ต่อท่ีประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมเป็นผู้แทนจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดไว้ ๔ หัวข้อ คือ การเรียนการสอน การ

วิจัย  การบริการวิชาการ และการบริหาร โดยใน ๔ หัวข้อนี้มีการก าหนดชั่วโมงท างานเป็นภาระงาน และคิดออกมาเป็น  score 
เรียกว่า Mahidol Work Point ในการประชุมมีการแบ่งกลุ่มอภิปราย และแก้ไขร่าง แนวทางท่ีศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

น าเสนอ ซึ่งยังไม่มีข้อสรุป เป็นเพียงแนวทางเบ้ืองต้น ท่ีจะเอามาใช้ในอนาคต ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา จะน าก ลับไป

แก้ไข และนัดประชุมคร้ังต่อไป  โดยท้ังนี้จะขอให้เป็นคณะผู้แทนจากส่วนงานชุดเดิม เพื่อสานงานต่อได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มต้น

ท าความเข้าใจกันใหม่ 
 อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ให้ความเห็น เพิ่มเติมว่า เนื่องจากสภาคณาจารย์ได้รับทราบปัญหาที่

เกิดข้ึนจากระบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ในแต่ละส่วนงาน  โดยระบบการน าเสนอปัญหาในขณะนี้
จะต้องน าเสนอ ผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย มหิดล อาจท าให้เกิดความล าบากใจกับบุคลากร 

เนื่องจากต้องเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน อาจท าให้เกิดปัญหาในการท างานต่อไป จึงคิดจะรวบรวมปัญหาจากการจัดท าระบบ

ข้อตกลงการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยบุคลากรสามารถน าเสนอปัญหา โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรี ยน โดยข้อมูลจะ

เก็บเป็นความลับ และรวบรวมเป็นหมวดหมู่ เพื่อหาทางแก้ไข และน าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป โดยจะท าหนังสือถึง

สมาชิก และประธานสภาอาจารย์ทุกส่วนงาน เพื่อขอให้เสนอปัญหาดังกล่าว มายังอาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ 
              ประธานชี้แจงว่า การท า Performance Agreement นั้น นโยบายของมหาวิทยาลัย เป็น agreement  แต่

ผู้บริหารแต่ละส่วนงานน าไปป ฏิบัติไม่เหมือนกัน  ส าหรับการจัดท าเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าที่ ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา  



 

 

๔ 

น าเสนอนั้น เป็นเพียงแนวคิดเบ้ืองต้น อย่างไรก็ตามสภาคณาจารย์จะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้มารายงานให้สมาชิกทราบ

ต่อไป 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๖ การเยี่ยมชื่นชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ (MU Visit) 
  ประธานแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะ /หน่วยงานมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อไปชื่นชมผลงาน /ผลส าเร็จท่ีน่าชื่นชม และเพื่อท าค วามเข้าใจกิจการของหน่วยงาน ที่จะน ามาใช้เป็นความรู้

ประกอบการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย และช่วยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของหน่วยงาน

มากย่ิงขึ้น ก าหนดการเยี่ ยมชื่นชมได้ส่งให้สมาชิกทางอีเมล แล้ว ส าหรับการเยี่ยมชื่นชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ เ ม่ือวันท่ี ๑๔ 

มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. มีผู้เข้าร่วมเยี่ยมชื่นชม ดังนี้ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์    

รองศาสตราจารย์มยุนา  ศรีสุภนันต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช หวังศุภชาติ     ส าหรับสรุปผลการเยี่ยม ชื่นชมนั้น ส านักงาน

สภามหาวิทยาลยัจะน าขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย 

  และในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สภามหาวิทยาลัยจะจัดเยี่ยมชื่นชมคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการ ชั้น ๒ สมาชิกท่ีสนใจไปเยี่ยมชื่นชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ขอใหแ้จ้งชื่อท่ีฝ่ายเลขานุการ ภายในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๗ สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม 
  ประธานแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยฯ จัด เวทีสภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม เรื่อง แนวทางการ

ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนา

สุขภาพอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ประชาคมได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นเพื่อน ามาก าหนดนโยบายการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการก าหนดหัวข้อไว้ดังนี้ 
  -  มีการเสนอบทบาทของสภามหาวิทยาลัย กระบวนทัศน์ และทิศทางการด าเนินงานเชิงนโยบายต่อแนว

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และโครงสร้างกลไกการท างานของมหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัย    
  - น าเสนอผลการด าเนินงาน ทิศทาง และแนวโน้มการด าเนินงานในอนาคตโดยอธิการบดี 
  -  สภามหาวิทยาลัย /ประชาคม ร่วมเสวนาเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย แนวทางและกลไกการ

ท างาน เพื่ อน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ผู้ร่วมเสวนา คือ ศาสตราจารย์ นพ .วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์

เกียรติคุณยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร .ต่อตระกูล ยมนาค ศาสตราจารย์คลินิก นพ .ปิยะสกล สกลสัตยาทร 

ศาสตราจารย์ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ด าเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์บัว

รอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ มีผู้เข้าร่วมฟังประมาณ ๑๐๐ คน สรุปผลการเสวนาจะน าขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจัดเวทีสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมนั้ น จะจัดเป็นประจ าทุกปี 

ส าหรับการจัดในคร้ังต่อไป อาจเสนอให้จัดปีละ ๓-๔ คร้ังโดยก าหนดเฉพาะเรื่อง เช่น นโยบายการวิจัย การศึกษา การบริการ

วิชาการ การบริหารงานบุคคล ซึ่งจะได้ประเด็นที่เป็นประโยชน์ สามารถน าเสนอเป็นนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๘ การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รายละเอียดได้ส่งให้สมาชิก

ทางอีเมลแล้ว ซึ่งบุคลากรทุกสายจะได้เงินเดือนเพิ่ม ๑.๔ เท่า ของเงินเดือนเดิม ส าหรับบุคลากรท่ีเปลี่ยนสถานภาพไปแล้วตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ จะได้รับเงินตกเบิกจากการปรับอัตราใหม่ด้วย ตั้งแต่วันท่ีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพ ส าหรับผู้ท่ีได้รับการเปลี่ยน

สถานภาพรอบใหม่นี้ คาดว่าจะได้รับเงินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 



 

 

๕ 

  สมาชิกให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ผู้ท่ียังไม่ได้แจ้งความประสงคข์อเปลี่ยนสถานภาพนั้นเนื่องจากยังไม่มี

ความม่ันใจในเรื่องสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล จะเบิกจ่ายจากกองทุนประกันสังคมหรือใช้สิทธ์ิข้าราชการบ านาญ และการเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องมีการต่อสัญญาจ้าง เช่น ทุก ๓ ปี หรือ ๕ ปี และถ้าหัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้าภาควิชาฯ ไม่ชอบ 

หรือมีความขัดแย้ง ก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรม 
         ประธานให้ความเห็นว่า มีเอกสารชัดเจนแล้วว่าข้าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ให้ใช้สิทธ์ิข้าราชการบ านาญในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

  รองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ชี้แจงว่า สวัสดิการท่ีได้รับท้ังข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย ไม่มีความแตกต่างกัน และขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดให้มีการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส า รองเลี้ยงชีพ  
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชดเชยการเป็นสมาชิก กบข. โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบให้ ๓ %   และเม่ือปฏิบัติงาน
ครบตามสัญญาก็จะมีเงินชดเชย ตั้งแต่ ๓-๑๐ เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย  ส าหรับการประเมินนั้นก็เหมือนกับข้าราชการ ซึ่ง

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนขอเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อหาข้อมูล และเปรียบเทียบข้อ

แตกต่างกัน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๙ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
  ประธานแจ้งเรื่องเก่ียวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ดังนี ้
  ๑.๙.๑ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๑๖/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในส่วนของสมาชิกท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต้อนรับ

อาจารย์สักขีพยานนั้น ฝ่ายเลขานุการได้ส่งค าสัง่ดังกล่าวให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว 
  ๑.๙.๒ จะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ ในวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย เป็นผู้เข้าประชุม 
  รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย ชี้แจงว่า จากผลการส ารวจจ านวนสมาชิ กท่ีสามารถไปปฏิบัติ

หน้าท่ีเป็นอาจารย์สักขีพยานได้นั้น รอบเช้าจ านวน ๑๑ คน รอบบ่าย จ านวน ๑๔ คน และยังมีบางส่วนงานท่ียังไม่มีผู้ แจ้งความ

ประสงค ์ประธานจึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกคนทีย่ังไม่ได้แจ้งความประสงค์ แจ้งชื่อท่ีฝ่ายเลขานุการ ส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ฝ่าย

เลขานุการจะตั้งงบประมาณเสนอกองคลังเพื่อด าเนินการต่อไป 
  อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ เสนอให้สมาชิกทุกคนร่วมท าหน้าที่เป็นอาจารย์สักขีพยาน หากสมาชิกท่านใด

มีภารกิจส าคัญจริงๆ ขอให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๑๐ เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
  ๑) ประธานได้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ และศาสตราจารย์  

เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติท่ีประชุมฯ  และ
ผู้ท่ีได้รับการสรรหาฯ ได้แก่ นายโชค  บูลกุล  และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป 

  ๒) ประธานท าหนังสือถึงอธิการบดี เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมความต้องการรถสวัสดิการรับส่ง

บุคลากรเส้นทางจังหวัดนครป ฐม เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓  ซึ่งอธิการบดีได้ขอ เชิญประธาน เข้าชี้แจงในการประชุม

ผู้บริหารเม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และประธานได้ขอให้อาจารย์เอกราช เกตวัลห์ เข้าร่วมชี้แจง พร้อมท้ังเสนอสรุปผลการ

ส ารวจบุคลากรท่ีเดินทางไปกลับจังหวัดนครปฐม จากแบบสอบถาม  
          มติท่ีประชุมผู้บริหาร  อธิการบดีได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงส าลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกาย ภาพและ

สิ่งแวดล้อม และประธานสภาคณาจารย์หารือร่วมกัน ในรายละเอียดเรื่องจุดจอดรถ และราคาค่าโดยสาร 

 ที่ประชุม  รับทราบ 



 

 

๖ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 
 ๒.๑  ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ประชุมเม่ือวั นท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้า ๔ ข้อ ๑.๖ ย่อหน้าท่ี ๒ เพิ่มเติม ความว่า ควรให้อิสระกรรมการทุกฝ่าย เพราะบางฝ่ายไม่มีกิจกรรม และ

มีสมาชิกบางคนเป็นกรรมการมากกว่า ๒ ฝ่าย หลังบรรทัดสุดท้าย 
 หน้า ๕ ข้อ ๕ ย่อหน้าท่ี ๒ ค าว่า มหาวิยาลัย แก้เป็น มหาวิทยาลัย  
 เม่ือแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๒  ประธานชี้แจงว่า ตามมติท่ีประชุมให้หารือ กับกองกฎหมาย เรื่องค าว่า ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) ว่า

สมควรใช้ค าใด นิติกร ได้ให้ความเห็นว่าในมหาวิทยาลัยมีท้ังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ขอให้ใช้ค าท่ีมีลักษณะเป็นกลาง

เหมือนกับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คือ ค าว่า ผู้มาประชุม   ผู้ไม่มาประชุม   
                   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ โครงการสัมมนาสมาชิกสภาคณาจารย์ 

 ประธานชี้แจงว่า เนื่องจากสมาชิกชุด ปัจจุบัน มีท้ังคนเก่าและคนใหม่ อยากให้มีการระดมความ

คิดเห็นเพื่อก าหนดเป้าหมายและแนวทางการท างานร่วมกัน รวมท้ังอยากให้กรรมการฝ่ายต่างๆ ก าหนดแผนงานท่ีชัดเจนว่าใน

วาระ ๒ ปีนี้ จะท าอะไรท่ีเป็นประโยชน์ต่อป ระชาคมบ้าง โดย ได้มอบหมายให้ อาจารย์โสฬส ศิริไสย์ ร่างโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “สภาคณาจารย์กับการท างานร่วมกับส่วนงานต่างๆในมหิดลด้วยการเรียนรู้ เติบโต และเปลี่ยนแปลงไป
พร้อมๆกัน” (SENATE and Multi-sectorial Collaboration in Mahidol: Learn, grow and change)   อาจารย์โสฬส ศิริไสย์ ได้

ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามร่างโครงการดังกล่าว มี

ก าหนดจัด ๒ วัน ในต่างจังหวัด ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางไปและเดินทางกลับรวม ๑ วัน น่าจะจัดในกรุงเทพฯ โดยใช้เวลา ๑ วัน 

จะเป็นการประหยัดท้ังงบประมาณ เวลาการเดินทาง  และไม่ต้องเสียค่าเดินทางและ ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร   เนื่องจากสภา

คณาจารย์ได้รับงบประมาณในการจัดสัมมนาประจ าปีเพียง  ๖๐,๐๐๐ บาท สมควรจัดสัมมนาส าหรับสมาชิก ๑ คร้ัง และจัด

สัมมนาวิชาการส าหรับประชาคม ได้อีก ๑ คร้ัง   ส าหรับการไปเยี่ยมชมวิทยาเขตกาญจนบุรีสามารถขอใช้รถมหาวิทยาลัยได้  

 ประธานชี้แจงว่า เหตุผลท่ีจัดในต่างจังหวัดเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้อยู่ในสถานท่ีเดียวกัน เรียนรู้

ร่วมกัน และสามารถอยู่ไดค้รบท้ัง ๒ วัน 
 ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายแล้ว เห็นชอบให้จัดสัม มนา ณ ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวัน

พฤหัสบดท่ีี ๑๑ – ศุกรท่ี์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  

 ๓.๒ โครงการบ้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประธานแจ้งว่าอาจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร  เสนอเรื่อง โครงการบ้านสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรท่ียังไม่มีท่ีพัก อาศัย หรือมีท่ีพักแต่ไกลจากมหาวิทยาลัย  อีกท้ังเพื่อเป็น

การอ านวยความสะดวกในการเดินทางมาท างาน   
 อาจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แนวทางการด าเนินการ จะส ารวจความต้องการท่ี

พักของบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ให้ครอบคลุ มทุกหน่วยงาน  แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อหาบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ี

สนใจมาด าเนินการ โดยอาจจะกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดลมาลงทุน หรือให้บุคลากรกู้เงินจากสหกรณ์ออม

ทรัพย์ฯ มาซื้อบ้าน 
 ประธานได้มอบหมายให้อาจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร  ด าเนินการออกแบบส ารวจความต้องการ

ท่ีพักอาศัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 



 

 

๗ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ นินทจันทร์ ได้ต้ังข้อสังเกตว่า ได้ซื้อคอนโดมิเนียมไว้ โดยผ่อนกับ

ธนาคาร ต่อมาจะขอโอนจากธนาคารมาผ่อนกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดลแทน แต่สหกรณ์ฯ แจ้งว่า ถ้าเป็ น

คอนโดมิเนียม จะไม่ให้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ ขอฝากกรรมการฝ่ายสวัสดิการพิจารณาด้วย 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
   ๔.๑ การรายงานการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ  และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ๔.๑.๑ คณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... 
   รองศาสตราจารย์อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย

สภาคณาจารย์ พ .ศ. .... แจ้งว่า ได้มีการประชุมคณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์  พ.ศ. .... 

เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยอาจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะท างาน ได้สรุปผลการประชุม

เรียบร้อยแล้ว โดยส่งให้สมาชิกสภาคณาจารย์พิจารณาให้ ความเห็น และข้อเสนอ แนะ ขณะนี้ได้รับความเห็นของ  

รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ เพียงคนเดียว  โดยคณะท างานฯ จะรวบรวมความเห็น เพื่อน ามาพิจารณาในการประชุมสภา

คณาจารย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 
   ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอให้มีการจัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย 

เพื่อจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... คือ ผู้แทนจากฝ่ายบริหาร  สภามหาวิทยาลัย และสภา

คณาจารย์   ท้ังนี้ จะขอไปหารือกับรองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เพื่อ

ก าหนดวันประชุมต่อไป ส าหรับข้อเสนอของสมาชิกท่ีให้ใส่เรื่องก าหนดเกณฑ์ภาระงานของประ ธานสภาคณาจารย์และสมาชิก  ใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ .ศ. .... นั้น มหาวิทยาลัยได้ ก าหนดไว้ใน Mahidol Work Point แล้ว  
รองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ แจ้งว่า ได้เคยมีการก าหนดเกณฑ์ภาระงานดังกล่าวแล้ว    ขอให้น าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้แล้ว

มาเป็นแนวทางและเปรียบเทียบกับของมหาวิทยาลัย  โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการส่งข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกทุกคนด้วย 
 ๔.๑.๒ คณะท างานติดตามการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน

วิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
    อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานคณะท างานติดตามการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน แจ้งว่ายังไม่มีการประชุม 
๔.๑.๓ กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  ประธานขอให้กรรมการฝ่ายวิชาการนัดประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการ ซึ่งยังเหลือ

อีกฝ่ายเดียวที่ยังไม่มีการประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการ  
  ๔.๑.๔ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ  

  รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภักดี  ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณ ะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

ผลสรุปจากการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม 
๔.๑.๕ กรรมการฝ่ายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริหาร แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 

จะนัดประชุมในเร็วๆ นี้ 
 ประธานชี้แจงว่า ในการประชุมคณบดี คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ท่ี

ประชุมได้มีการพูดถึงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เลขานุการส่วนงาน  ว่าสมควรมีการก าหนดว าระการด ารงต าแหน่งหรือไม่ ซึ่ง

คณบดีหลายส่วนงานได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ผลสรุป อธิการบดีไดม้อบหมายให้รองศาสตราจารย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ 

ประธานสภาคณาจาร ย์ และดร .สถาพร สาธุการ ไปศึกษา ข้อมูล รวมท้ัง ข้อดีข้อเสีย  ว่าสมควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง



 

 

๘ 

ดังกล่าว หรือไ ม่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมความคิดเห็น หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะขอให้ส่งข้อมูลมาที่อีเมลของสภา

คณาจารย์ และสมาชิกได้เสนอให้ศึกษาถึงท่ีมาของต าแหน่งดังกล่าวด้วย ซึ่งประธานรับไปพิจารณา  
๔.๑.๖ กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์ ผู้แทน สมาชิกสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ

บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เม่ือ

วันท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๕๓  แต่ไม่ได้เข้าประชุม เนื่องจากไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม แต่ได้รับรายงานการประชุมฯ จึงได้สรุป

สาระส าคัญจากการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม 
๔.๑.๗ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ  

          อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ เสนอความคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑) การจัด Road show for HR    เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ   
สภาคณาจารย์ควรมีส่วนร่วมด้วย  เพื่อส่ือสารกับประชาคม 

 ๒) การจัดรถรับส่ง ศาลายา-พระปฐมเจดีย์  เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง  ซึ่งประธาน
ได้ด าเนินการแล้ว 

 ๓) Connection โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา /รามาฯ/ศิริราช  โดย วิทยาเขตกาญจนบุรี

ต้องการบริการสาธารณสุขในระดับตติยภูมิ 
                                          อาจารย์ภัทรพง ศ์ เจริญกิจจารุกร แจ้งว่ามีนักศึกษาจากวิทยาเขตกาญจนบุรี ประสบ

อุบัติเหตุ อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องท าหน้าท่ีในการขับรถ และประสานงานเพื่อน านักศึกษาส่งโรงพยาบาลเอง ซึ่ง เป็นไปด้วยความ

ล่าช้า เนื่องจากฝ่ายบริหารไม่ได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาเท่าที่ควร  ขอเสนอให้มีเครือข่าย หรือ call 
center ส าหรับการติดต่อประสานงาน ประธานได้เสนอให้ อาจารย์ธัชพงษ์ งามอุโฆษ  หารือกับศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ  
 นอกจากนี้อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  ได้เสนอแนะให้สร้างสะพานกลับรถ (U-turn) จากฝั่ง
ท่ีมาจากจังหวัดนครปฐมจะเข้ากรุงเทพฯ โดยแยกเข้าไปยังศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเลย  เพื่อสะดวกแก่ผู้ต้องการเข้า

โรงพยาบาลและเพื่อเป็นการดักรับผู้ป่วยก่อนเข้ามายังโรงพยาบาลศิริราช 
๔.๑.๘ กรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ 
  รองศาสตราจารย์มยุนา  ศรีสุภนันต์ ประธาน กรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์แจ้งว่า ได้มีการ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ในวันนี้  ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาแก้ไข ระเบียบฯ ว่าด้วยอาจารย์

ตัวอย่างข องสภาคณาจารย์ พ .ศ. ๒๕๒๙  และจัดท าแผนการด าเนินงานฯ  ซึ่ง จะสรุปผลจากการประชุมเพื่อน าเสนอในการ

ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 

๔.๑.๙ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
  อาจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ได้มีการประชุมกรรมการฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันนี้ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอให้แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 
  ๑) จะออกข่าวสภาคณาจารย์เดือนละ ๑ ฉบ ับ จ านวน ๒,๐๐๐ เล่ม จะ น าขึ้นเว็บไซต์สภา

คณาจารย์ และส่งอีเมล ส าหรับรูปเล่มจะส่งทางไปรษณีย์มหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการท่ีผ่านมาจัดท าเป็น ๔ สี ซึ่งเห็นว่ามี

ค่าใช้จ่ายสูง คณะกรรมการชุดนี้จึงก าหนดให้จัดท า เป็น ๒ สี ส่งทางไปรษณีย์มหาวิทยาลัย  จ านวน ๒,๐๐๐ เล่ม ส่วนฉบับท่ีส่งทาง

อีเมลและน าขึ้นเว็บไซต์สภาคณาจารย์ จะจัดท าเป็น ๔ สี 
  ๒) บรรณาธิการแต่ละฉบับจะหมุนเวียนกันภายในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  ๓) ก าหนดออกข่าวสภาคณาจารย์ภายในวันท่ี ๕ ของเดือน 
  ๔) ฉบับหน้าจะเป็นฉบับรวมของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
  ๕) ขอเสนอให้อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ เขียนเรื่อง Performance Agreement 



 

 

๙ 

  รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย เสนอให้มีคอลัมน์ ถาม-ตอบ เก่ียวกับการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 
๔.๑.๑๐ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 
 ประธานแจ้งว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
๔.๑.๑๑ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   

 อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยแจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ๔.๑.๑๒ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
  ผู้ช่วยศาสตราจารยว์รากร เจริญสุข ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจราจ รและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ 

สรุปสาระส าคัญ ตามเอกสารประกอบการประชุม 
                         ท่ีประชุมได้ฝากข้อเสนอเรื่องมาตรการเก่ียวกับท่ีจอดรถ และการล็อคล้อ ที่เข้มงวด

จนเกินไป  และ รปภ. ของมหาวิทยาลัยบางคนไม่ให้เกียรติอาจารย์  ท าให้อาจารย์ท่ีมาสอนในศาลายา และ ประชาชนท่ีมาร่วม

กิจกรรมในมหาวิทยาลัย มีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อมหาวิทยาลัย 
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข รับข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม เพื่อน าไปเสนอในการ

ประชุมคณะกรรมการจราจรฯ คร้ังต่อไป 

๔.๑.๑๓ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   
 อาจารย์นลิน  อารียา ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม  แต่ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การท างานของเจ้าหน้าที่อาคารชุดฯ ค่อนข้างล่าช้า จากประสบการณ์

ส่วนตัว ท่ีเป็นผู้เข้าพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัย 

๔.๑.๑๔ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงว่า ได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ จ านวน ๒ คร้ัง  เรื่องท่ี

น าเสนอคณ ะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ ในระหว่างนี้ เป็นเรื่องการประเมินผลการทดลองปฏิ บัติงาน และการเลื่อน

ต าแหน่งให้สูงขึ้น แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้เป็นไปตามข้อบังคับฯ และกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด น่าเชื่อถือและไว้ใจ

ได้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ การด าเนินการค่อนข้างดีมาก ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์  เป็นผู้ท่ีเคร่งครัดในเรื่องกฎเกณฑ์  

และข้อบังคับ  ถ้ามีกรณีท่ีไม่ตรงกั บข้อบังคับฯ   ก็จะใช้พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ.๒๕๓๙ แทน มีการ

เชิญ   ผู้ร้องเรียน และมีการสืบพยาน  การสืบหาข้อเท็จจริงต้องใช้เวลาแต่ก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 รองศาสต ราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ได้เสนอความเห็น เก่ียวกับกรณีท่ี เม่ือผู้ร้องทุกข์มา

แถลงการณ์ ด้วยวาจาในท่ีประชุม  ปรากฏว่าคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ฯ ได้เชิญผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการ    

ร้องทุกข์เข้ามาร่วมฟังด้วย เพื่อให้มาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม  แต่ ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์มา

ชี้แจงข้อมูลในท่ีประชุม  กลับไม่ให้ผู้ร้องทุกข์เข้าฟังและแถลงแก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมอย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจน

ว่าไม่ได้ให้โอกาสผู้ร้องทุกข์ อย่างเท่าเทียมกับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น  
 รองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ชี้แจงว่า เพิ่งเข้าประชุมได้เพียง ๒ คร้ัง ยังไม่ มี

ประสบการณ์ในเรื่องนี้ ซึ่งยังตอบไม่ได้   ถ้าเห็นว่าเป็นประเด็นก็สามารถเสนอเข้าท่ีประชุมสภาคณาจารย์ได้ 
 รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ แจ้งว่า ได้เสนอเรื่อ งดังกล่าวนี้เข้าระเบียบวาระการ

ประชุมสภาคณาจารย์แล้ว แต่ประธานสภาคณาจารย์ไม่ ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม ประธานชี้แจงว่า ได้พิจารณา

สาระส าคัญตามเอกสารของรองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ แล้ว ไม่ได้เป็นการแก้ข้อบังคับฯ แต่เป็นการแก้วิธีปฏิบัติ ซึ่งจะ

ขอหารือกับรองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ในเรื่องนี้ก่อน ดังนั้น ในการประชุมครั้งต่อไป จะขอเชิญผู้แทนจากกองกฎหมาย

มาชี้แจง 



 

 

๑๐ 

 รองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ฯ ได้วินิจฉัยเรื่องการส่งเอกสารทางอีเมลมาให้คณะกรรมการอุทธ รณ์และร้องทุกข์ฯ ว่า เนื่องจากการส่งเอกสารวิธีนี้ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ไม่อาจทราบได้ว่า เอกสารอีเมลนั้น มีความแท้จริงและถูกต้องเพียงใด 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๔.๑.๑๕ กรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการมาตรฐาน

ร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ผลสรุปจากการประชุมตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 
  ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป   

 ท่ีประชุมได้ ก าหนดปร ะชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  วันท่ี ๓ มีนาคม  ๒๕๕๓ เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
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